

'เซน' บัดไม่เกี่ยว คฤหาสน์ป่าสงวน ทำหากมีที่ดินจริง ยกให้เข้าทำกินฟรี

บัดเป็นเจ้าของคฤหาสน์หรือ
กลางป่าสงวนแห่งชาติ "เซน
เทือกสุบรรณ" ♦ อ่านต่อหน้า 15

'เซน' บัด □ ต่อจากหน้า 1

ทำหากมีที่ดินจริงในภาคอีสาน พร้อมยกให้ชาวบ้านทำกินฟรี รับมีคนเสนอขายให้ในพื้นที่ จ.เลย แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ จึงไม่ได้อื้อ ขณะเจ้าหน้าที่ยกกำลังตัดต้นยางพารา ส่วนตัวบ้านรอเจ้าของรื้อเอง หากไม่ดำเนินการเตรียมส่งคนลุยจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคฤหาสน์ขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 70 ล้านบาท ภายในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขาก้าวและป่าดงบากชม บ้านโนนทอง หมู่ 10 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย พบตัวบ้านเฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้สัก ขณะบันไดทำจากไม้ประดู่และไม้มะค่า ส่วนบริเวณหลังบ้านกำลังก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่ามีกลุ่มนายทุนจากภาคใต้เข้ามาทำพื้นที่ดินเพื่อปลูกยางพาราในบริเวณดังกล่าวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับความลับหน้าในเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ส.ค. นายไพโรจน์ ตันมิ่ง หัวหน้าหน่วยรักษาป่า ลย.13 นาฮีได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาตัดต้นยางพาราบนพื้นที่ที่มีการขยายรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ส่วนตัวอาคารที่ปลูกสร้างขนาดใหญ่ จะได้ทำหนังสือและปิดประกาศให้เจ้าของบ้านทราบข้อกล่าวหา พร้อมแจ้งให้มารื้อถอนเองภายใน 45 วัน ถ้าไม่ดำเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 15 วัน ถ้ายังไม่ดำเนินการก็จะนำกำลังพร้อมเครื่องกลขนาดใหญ่เข้ามาทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้หมด ส่วนค่าใช้จ่ายเจ้าของบ้านจะเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

วันเดียวกันที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเซน เทือกสุบรรณ อดีตส.ส.สุราษฎร์ธานี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ขอปฏิเสธว่าในชีวิตไม่เคยมีที่ดินใน จ.เลย แม้แต่ไร่เดียว แต่ยอมรับว่าเคยไปดูที่ดินในพื้นที่ จ.เลย เพราะมีคนเสนอขายแต่เมื่อตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายจึงไม่ซื้อ

เพราะรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นนักการเมือง หากชื่อของไม่ถูกต้องสักวันหนึ่งจะตกเป็นเป้าหมายทางการเมืองแน่นอน โดยเฉพาะใน จ.เลย เป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคเพื่อไทย และทราบตามข่าวว่าสวนยางดังกล่าวปลูกมาไม่ต่ำกว่า 5-7 ปี หากเป็นของจริงสมัยรัฐบาลเพื่อไทยเขาคงไม่ปล่อยเรื่องนี้เอาไว้แน่

"ขอฝากถึงคน จ.เลย และพี่น้องชาวอีสานว่าถ้ามีคนมาอ้างทั้งชื่อผม นายสุเทพ เทือกสุบรรณ หรือ นายธานี เทือกสุบรรณ ว่ามีที่ดินอยู่ใน จ.เลย หรือในพื้นที่ภาคอีสาน ยินดียกให้ฟรี ให้เข้าไปใช้ทำมาหากินได้เลยเพราะเราไม่มีที่ดินในภาคอีสาน แต่ที่ผ่านมาราบจากพรรคพวกเพื่อนฝูงว่ากรณีที่จะมีคนขายที่ดินเคยมีการแอบอ้างชื่อพวกผมในการขายที่เพื่อสร้างเครดิตให้มาเชื่อถือว่าที่ดินข้าง ๆ กันเป็นของผม หรือพี่น้องผม ทั้งที่ไม่เป็นความจริง"

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่ กรณีนี้กรมป่าไม้ดำเนินการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้มองว่าพื้นที่บุกรุกเป็นของใครฝ่ายใด และไม่ได้อ้างปฏิบัติโดยเราร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง หากพื้นที่ใดมีการร้องเรียนเข้ามา ก็ต้องตรวจสอบหากไม่ถูกต้องก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ด้านนายชยยุทธ ชำนาญรบ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เลย กล่าวว่า จากการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่าจะขอความร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่ถูกระบุว่า เป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าว เบื้องต้นจากการสอบสวนถูกจ้างจำนวน 11 คน ต่างระบุว่า เป็นที่ดินของนักการเมืองที่ถูกกล่าวหาจริง ซึ่งเวลานี้อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงไปถึงตัวนักการเมืองคนดังกล่าว.